

Số: 204/KH-UBND

Thành phố Lai Châu, ngày 17 tháng 02 năm 2020

KẾ HOẠCH**Bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp
năm 2020 trên địa bàn thành phố Lai Châu**

Căn cứ Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định phương thức quản lý điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 07/02/2020 của UBND tỉnh Lai Châu về Ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 336/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của UBND tỉnh Lai Châu về việc phân công nhiệm vụ quản lý chất lượng vệ sinh ATTP thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

UBND thành phố Lai Châu xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn thành phố Lai Châu với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**1. Mục đích**

Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP); phát hiện và ngăn chặn kịp thời việc sử dụng, buôn bán, tàng trữ chất cấm trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, giảm thiểu ô nhiễm sinh học và tồn dư hóa chất, kháng sinh trong sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm, đáp ứng nhu cầu về ATTP cho người tiêu dùng gắn với bảo vệ môi trường.

2. Yêu cầu

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo điều hành của cấp có thẩm quyền về công tác quản lý ATTP nông, lâm, thủy sản.

Các đối tượng tham gia sản xuất, chế biến, lưu thông, buôn bán đến người tiêu dùng được tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, vận động tuân thủ quy định pháp luật về ATTP.

Tổ chức ký cam kết, kiểm tra nội dung cam kết đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và

PTNT theo Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Công tác kiểm tra, đánh giá đảm bảo chính xác, khách quan, đúng quy định và cần có sự phối hợp giữa các cấp, các ngành nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý ATTP nông, lâm và thủy sản.

Tổ chức lấy mẫu kiểm tra, giám sát (*nếu cần*) tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý việc lưu thông, buôn bán, sử dụng chất cấm, hóa chất, kháng sinh, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục, kém chất lượng, không an toàn trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và chế biến nông, lâm, thủy sản; việc lạm dụng kháng sinh trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; chấn chỉnh việc giết mổ động vật nhỏ lẻ không đảm bảo vệ sinh thú y, giảm thiểu ô nhiễm vi sinh vật có hại; kiểm soát việc vận chuyển, buôn bán động vật và sản phẩm động vật.

II. NỘI DUNG

1. Công tác chỉ đạo điều hành

Tiếp tục đẩy mạnh tổ chức sản xuất tập trung các sản phẩm chủ lực của thành phố; tiến hành xây dựng và từng bước nhân rộng mô hình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) theo chuỗi giá trị gắn với ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ đảm bảo ATTP. Gắn kết việc quản lý ATTP nông lâm thủy sản với các nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị triển khai, thực hiện các văn bản, quy định của cấp trên về công tác quản lý ATTP nông, lâm, thủy sản.

Kịp thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã, phường triển khai toàn diện nhiệm vụ quản lý chất lượng ATTP theo Thông báo số 612/TB- BCD ngày 24/4/2018 của Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh ATTP thành phố; phổ biến, hướng dẫn và tổ chức cho các cơ sở ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; xác định công tác đảm bảo vệ sinh ATTP là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong hoạt động chỉ đạo điều hành và trong việc triển khai thực hiện các đề án, dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp.

Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức Hội, Đoàn thể, các cơ quan có liên quan thực hiện tốt các chương trình phối hợp, tuyên truyền, vận động, giám sát sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản an toàn, nhất là các hộ sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ.

2. Công tác thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATTP như: tác hại và sự nguy hiểm của việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng chất cấm hoặc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), thuốc Thú y, hóa chất trong sản xuất nông nghiệp đối với sức khỏe, kinh tế của Nhân dân. Hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh không sử dụng chất cấm, chất bảo quản, phụ gia, thuốc BVTV, thuốc Thú y ngoài danh mục; tuân thủ nguyên tắc 4 đúng về sử dụng thuốc BVTV (*đúng thuốc; đúng liều lượng, nồng độ; đúng thời điểm; đúng cách*). Tuyên truyền, phổ biến quy định về xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định về ATTP.

Phối hợp với các cơ quan truyền thông cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, phản ánh đúng thực trạng công tác đảm bảo ATTP để người dân được biết; công khai kết quả điều tra, truy xuất nguyên nhân mất ATTP; công khai các cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định của pháp luật về ATTP; giới thiệu, hướng dẫn lựa chọn thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng.

3. Tổ chức sản xuất, kết nối tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn

Tiếp tục mở rộng diện tích và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp tập trung gắn với ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến.

Hướng dẫn, hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn; tổ chức liên kết, nhân rộng các chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản chất lượng, an toàn gắn với truy xuất nguồn gốc; tăng cường đầu tư cải thiện điều kiện an toàn thực phẩm trong giết mổ, sơ chế, bảo quản, kinh doanh nông sản, thủy sản tươi sống.

4. Công tác giám sát, kiểm tra và xử lý vi phạm

Tăng cường kiểm soát ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản theo Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; xử lý cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không đảm bảo ATTP theo quy định.

Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan phát hiện, điều tra, triệt phá kịp thời các đường dây nhập lậu, các cơ sở kinh doanh, tàng trữ, lưu thông chất cấm, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y ngoài danh mục được phép sử dụng trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản và hành vi tiêm thuốc an thần vào gia súc trước khi giết mổ (nếu có).

Phối hợp, tổ chức lấy mẫu giám sát ATTP, tập trung vào nhóm thực phẩm nguy cơ cao, tiêu thụ nhiều (rau, củ, quả, thịt...) nhằm kịp thời phát hiện, cảnh báo và kiểm tra, truy xuất, xử lý tận gốc các trường hợp thực phẩm không đảm bảo an toàn.

5. Tổ chức lực lượng, nâng cao năng lực

Hướng dẫn, hỗ trợ các xã, phường tổ chức quản lý an toàn thực phẩm đáp ứng tình hình thực tế của địa phương. Quan tâm, chú trọng công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho công chức, viên chức làm công tác quản lý về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, nhất là đội ngũ quản lý ATTP tại các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Đầu tư trang thiết bị kiểm nghiệm, đặc biệt là các thiết bị kiểm tra nhanh tại hiện trường để kiểm tra các chất cấm sử dụng, kháng sinh, thuốc BVTV trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và các chất bảo quản trong chế biến.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Kinh tế thành phố

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch này đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả.

Thực hiện quản lý Nhà nước về ATTP nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý. Hướng dẫn, kiểm tra các xã, phường thực hiện công tác quản lý ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp; tổ chức triển khai, nhân rộng các chuỗi thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn, sản phẩm chuỗi lưu thông ra thị trường đáp ứng các quy định, quy chuẩn kỹ thuật về ATTP, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, nhất là sản phẩm chủ lực của địa phương.

Phối hợp Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp kiểm tra việc triển khai, thực hiện Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn thành phố.

Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại; thiết lập liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm an toàn và quảng bá sản phẩm an toàn.

Định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND thành phố, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản tỉnh kết quả triển khai thực hiện, trong đó nêu rõ những kết quả đạt được, nguyên nhân tồn tại hạn chế và đề xuất giải pháp để báo cáo UBND tỉnh.

2. Phòng Y tế, Trung tâm y tế dự phòng, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố

Phối hợp với phòng Kinh tế và UBND các xã, phường tổ chức hiệu quả các hoạt động phối hợp trong việc quản lý nhà nước về ATTP và việc truy xuất nguồn gốc, điều tra và khắc phục sự cố về ATTP (nếu có) liên quan đến sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn.

Hướng dẫn các nhà hàng, khách sạn, bếp ăn tập thể, trường học lựa chọn và sử dụng thực phẩm nông lâm thủy sản đã được cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát, xác nhận sản phẩm an toàn hoặc được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP hoặc đã ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; khuyến cáo người tiêu dùng lựa chọn các sản phẩm nông nghiệp đảm bảo ATTP, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

3. Công an thành phố, đội Quản lý thị trường số 2

Tăng cường phối hợp kiểm soát hoạt động kinh doanh, lưu thông các loại nông sản thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, kém chất lượng, hàng không đảm bảo nhãn mác và phòng chống gian lận, thương mại, hàng giả, kém chất lượng đối với sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn thành phố, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý các tổ chức, cá nhân buôn bán, sản xuất, sử dụng các loại chất cấm, hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y ngoài danh mục được phép sử dụng; các cơ sở chăn nuôi, giết mổ, chế biến động vật không đảm bảo điều kiện về ATTP, vi phạm các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

4. Phòng Văn hóa Thông tin, Đài Truyền thanh thành phố

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường định hướng và nâng cao nhận thức của người sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong việc chấp hành quy định pháp luật về ATTP.

Dành thời lượng phù hợp phát các phóng sự, xây dựng chuyên mục về ATTP nhằm phổ biến kiến thức, quy định pháp luật và hoạt động bảo đảm ATTP cho Nhân dân.

5. UBND các xã, phường

Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch bảo đảm ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn phụ trách đúng tiến độ, hiệu quả.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, khuyến cáo người dân về sự nguy hiểm của việc buôn bán, sản xuất, sử dụng các loại chất cấm, hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y ngoài danh mục được phép sử dụng trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, giảm thiểu các vi phạm về tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, chất bảo quản, phụ gia trong các sản phẩm nông, lâm, thủy sản; tuyên truyền, vận động các cơ sở chăn nuôi, giết mổ, chế biến động vật thực hiện tốt các quy định về ATTP gắn với bảo vệ môi trường từ đó phổ biến cho người tiêu dùng biết, hiểu và ủng hộ các sản phẩm nông sản an toàn và ứng xử phù hợp với các loại sản phẩm không an toàn.

Thống kê 100% các cơ sở sản xuất, kinh doanh ban đầu nhỏ lẻ và triển khai ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn theo Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thực hiện nội dung Kế hoạch này về UBND thành phố (qua phòng Kinh tế).

6. Đề nghị UBMTTQ và các đoàn thể thành phố

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân tích cực tham gia phát triển sản xuất nông nghiệp đảm bảo an toàn; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATTP; tham gia giám sát, phát hiện, tố giác các trường hợp vi phạm về đảm bảo ATTP trong sản xuất, kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp hoặc sử dụng chất cấm, hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y ngoài danh mục được phép sử dụng với các cơ quan quản lý chuyên ngành để ngăn chặn, xử lý kịp thời./.

Căn cứ nội dung Kế hoạch, yêu cầu và đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, đoàn thể liên quan, UBND các xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh;
- Chi cục QLCL nông, lâm, thủy sản tỉnh;
- TT. Thành ủy, HĐND thành phố;
- Chủ tịch, PCT UBND thành phố;
- UB MTTQ và các tổ chức Hội, Đoàn thể TP (P/h);
- Các cơ quan: Kinh tế, Trung tâm DVNN, Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng, Công an, QLTT số 2, Văn hóa & Thông tin, Đài Truyền thanh thành phố;
- UBND các xã, phường;
- Trang TTĐT thành phố;
- Lưu: VT,KT.

(B/c)

(T/h)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Bùi Hữu Cam